

## **Người Trưởng HĐ xứng danh !!**

**Gà lòi**

Người Trưởng Hướng Đạo xứng đáng với danh nghĩa mà tôi đề cập là Trưởng Huỳnh đa Thức, tên rừng Ngựa phi, Liên Đoàn Trưởng LĐ Sào Nam, Chi nhánh Trưởng Chi Nhánh- Cộng Hoà Liên Bang Đức, còn gọi là Tây Đức, trước đây 15 năm. Xin được thưa ngay, đây chỉ là quan niệm của tôi !

Thời gian ở trại tạm cư chỉ được một năm, vừa hoàn tất thủ tục giấy tờ lưu trú vì lý do chính trị vừa học 8 tháng Đức ngữ, tính cả 6 tuần lễ Thầy Cô giáo nghỉ hè !, tất cả chúng tôi phải tìm thuê nhà dọn ra để trại đón người kế tiếp. Gia đình tôi dọn về một phố nhỏ, nơi tôi xin được việc làm. Khi tạm ổn mọi thứ, tôi nhờ Nguyệt san Độc Lập, một trong những tờ báo Việt hiếm hoi phát hành khắp Tây Đức, nhắn giúp tin tôi muốn nối liên hệ với tất cả anh chị em HDS-HĐVN.... Trước đó, nhờ liên lạc được với Văn Phòng HĐVN-HN và qua bảng danh sách các Trưởng kèm theo địa chỉ mà Văn Phòng gửi cho, tôi liên lạc với quý Trưởng như Voi già ở Pháp, Hải ly gan dạ ở Mỹ, Sếu siêng năng ở Gia nã đại v..v...

Khoảng cuối năm 1981, tôi nhận được thư do Văn Phòng (VP) gửi cùng đôi giòng đại ý bảo bắt nhịp câu với anh HĐ mà VP đính kèm bản sao thư anh gửi sang. Ngoài việc thăm hỏi, trong thư anh còn yêu cầu VP hướng dẫn cách thức thành lập đơn vị..., ký tên cùng địa chỉ: Huỳnh đa Thức, Tây Bá linh !.

Sau những lần thư qua thư lại, chúng tôi hẹn gặp cho biết mặt nhau. Dịp đó là Quốc hận 30.4.1982 được tổ chức tại Bonn, thủ đô Tây Đức. Ngày hẹn đã đến. Suốt khoảng thời gian "đưa tay cầm cờ lên cao, hạ tay xuống", rồi diễn hành vòng vòng các khu phố v..v..., chúng tôi vẫn không gặp nhau giữa rừng người "hoan hô, đả đảo", mãi đến chiều trở về nơi dự đêm không ngủ tại Köln, cách Bonn khoảng 60 cây số, qua trung gian anh bạn trẻ tình cờ quen biết cả hai, gà và Ngựa mới hân hạnh bắt tay trái nhau lần đầu !! Cũng trong



năm này, gia đình tôi dọn lên München ( Munich ) và LĐ Quang Trung thành hình nơi đây. Tại Tây Bá linh, LĐ Sào Nam ( chính thức ) ra mắt !

Ngựa phi được chính phủ Tây Đức đón nhận và đưa về vùng Tây Bá linh, thửa đó vùng đất này giống như một đảo nhỏ nằm giữa .. đại dương cộng sản!!.

Ban đầu, Ngựa "đơn thân độc...mã" đứng ra kêu gọi bà con trong Cộng đồng tị nạn, cho con cháu tham gia lớp Việt ngữ do nhà giáo... Ngựa làm đầu đàn ! Phụ huynh các em có lẽ còn hốt hoảng vẫn còn ám ảnh?! cho nên số người hưởng ứng đếm trên đầu ngón tay. Ngựa (chắc là) sợ không có học trò thì ... mất dạy (học) sao !, cho nên bèn xuất tiền túi mua tặng các em vở, viết, kể cả vé xe điện để các em theo học mà không làm phiền cán cân chi thu trong gia đình !!. Đầu tháng thứ 2 sau ngày khai giảng, số lượng các em theo học tăng cấp số nhân ! Ngựa gồng mình chi vở, viết... Con số các bạn trẻ tiếp tay phụ dạy cũng tăng theo. Đến tháng thứ 3, Ngựa và ban giảng dạy... thờ phào !. Phụ huynh không còn lơ là như trước: tất cả chung góp mọi chi phí cần thiết cho lớp học. Sau khoảng thời gian ngắn theo học lớp Việt ngữ, các em đã biết đọc và viết ngoài sự tưởng tượng của cha mẹ, chẳng những thế các em còn ngoan hơn, lễ phép hơn!. Với kết quả quá sức mong đợi cùng lợi ích thiết thực như vậy cho nên phụ huynh từ chỗ không mấy lưu tâm, đã trở nên tích cực ủng hộ không điều kiện các dự án do Ban giảng dạy đề ra, riêng Ngựa được dành nhiều tình cảm

thân thiết hơn, "gia đình" hơn. Lớp Việt ngữ có cả trăm em theo học, cộng với cả chục Thầy Cô cho nên LĐ Sào Nam là LĐ mạnh và đông nhất Chi Nhánh (thành lập về sau), tưởng không có chi ... "kiểu nại !!".

Giáng sinh năm này (1982), đáp lời đề nghị tham dự trại Tráng, Trưởng do Chi Nhánh Pháp tổ chức, trại Giữ Vững, chúng tôi lên đường. Ngoài gia chủ Chi Nhánh Pháp, còn có Hòa lan, Ý, và Tây Đức. Riêng phía Tây Đức có các LĐ Sào Nam, Quang Trung và Thất Sơn. Nơi đây khái niệm thành lập Chi Nhánh của chúng tôi hình thành và hẹn năm sau đó sẽ xúc tiến.

Trại hè Hiệp Lực do LĐ Thất sơn đảm nhận tổ chức tại Wegberg vào năm 1983 có các LĐ Sào Nam, Quang Trung, Cửu long, Thất sơn tham dự và Ban chấp hành Chi Nhánh nhiệm kỳ đầu tiên được bầu ra.

Trước ngày trại họp bạn Thăng Tiến 1 do Chi Nhánh Pháp đầu tàu, Chi Nhánh -Tây Đức tổ chức một "tiền trại" họp bạn Âu châu vào năm 1984, trại Tự Lực. Trong kỳ trại này, Ngựa phi được ( hay..bị ! ) bầu Chi Nhánh Trưởng.

Ngoài việc đưa LĐ Sào Nam tham dự các trại do Chi Nhánh tổ chức, trại Bách Hợp, anh còn tổ chức trại hè riêng cho đơn vị mỗi năm, khi thì Anh quốc, khi thì Đan Mạch... Các em đoàn sinh LĐ Sào Nam, chẳng những nói, viết giỏi tiếng Việt mà chuyên môn Hướng Đạo cũng không kém đơn vị nào! Ngựa hướng dẫn các em rất nghiêm, chưa viết được bài luận ngắn là còn ở lại Âu, chưa cho lên Thiếu; mỗi sáng ở trại, đúng 6 giờ rưỡi là phải ra sân tập thể dục, không phải chỉ một mình Sào Nam nếu là trại Chi Nhánh !,v..v...Ban đầu các em... than thở vì không ngủ... nướng được, về sau Ngựa mà lỡ quên là bị các em ... "rầy" ngay!! LĐ Sào Nam giống như một đại gia đình. Không những các em, các Trưởng mà cả phụ huynh đối xử với nhau thật đúng theo... điều luật thứ tư !, đồng thời tất cả đã dành cho anh một thứ tình cảm "thân tộc" kính mến nồng nàn!

Ngựa phi ngoài khả năng ...chơi Hướng Đạo còn là một cây văn nghệ xanh dờn !. Văn thơ anh làm gửi khắp các báo dưới nhiều bút hiệu khác nhau, nhưng nhạc anh sáng tác thì lại...

chỉ có mỗi mình gà mái tôi hát!!, có thể anh... ái mộ giọng ( gáy ) của gà mái tôi nên sáng tác bài nào mới là anh gửi liền. Vả chẳng anh chỉ có thể hát... bè mà tôi thường treu là giọng tông... đơ! nên "không hát nổi" nhạc của mình! Các nhạc phẩm của anh đầy tình tự dân tộc, đấu tranh, để làm người nghe xúc cảm, như bài Mặt trời, Con đường, Ly hương hành khúc ... nói lên lòng yêu thương và mong đợi quê hương có ngày tự do thật sự bùng dậy ! Đa số các bài hát anh viết đã được LĐ Quang Trung trình diễn trên sân khấu Hội Tết của Cộng đồng, ngoài các Trại ca Bách hợp thì Chi Nhánh cũng hát!. Tờ Nội san Bước Đường Đầu của Chi Nhánh, tiền thân tờ Nguồn Thật sau này, là do anh ... bao chót : đánh bài (thiếu thì ráng xoay cho ra!), trang trí, photo... Anh thuộc mẫu người làm (tích cực) nhiều hơn nói !

Năm 1987, nếu tôi nhớ không lầm, anh đã lặng lẽ rời Tây Đức di dân sang "Tết Xít", theo phát âm của BTC - TT 7 (!?), đoàn tụ ... "mí quợ !!". Eo ôi, ngoài bốn mươi mới lên xe huê, thật vẫn đầy duyên chán !! Từ dạo đó, anh (có lẽ) bận bịu nên ít liên lạc cùng ai, thỉnh thoảng các em Sào Nam có dịp sang thăm Họp Chung Quốc, đều cố lặn lội tìm thăm anh và gia đình. Đến năm 1990, nhân kỳ trại TT 3 ở San Jose Bắc Cali. tôi và anh mới gặp lại nhau. Trông anh cũng còn mạnh khỏe lắm. Không biết vào năm nào, tôi nghe tin anh bị bệnh khá trầm trọng !!. Hỏi thăm các em LĐ Sào Nam cũng không biết rõ ràng về căn bệnh bao nhiêu, tôi thậm chí cầu mong cho anh chóng bình thường trở lại.



Đầu năm 2001, tôi được báo tin vào dịp hè, gia đình Ngựa phi sẽ về thăm Bá Linh (bây giờ không còn là Tây Bá Linh nữa !) theo lời mời, nhiều lần, của một số anh chị em và phụ huynh. Các anh chị em này cùng quý phụ huynh lo liệu toàn bộ, kể cả phương tiện di chuyển từ Hoa Kỳ sang, để mong tái ngộ cùng gia đình anh sau bao nhiêu năm xa

cách, đặc biệt là trong lúc chưa được khỏe anh cũng cần thay đổi không khí !



Sau 11 năm kể từ TT 3, gia đình gà và Ngựa lại gặp nhau nơi Nhà Việt Nam, một trung tâm sinh hoạt của Cộng đồng người Việt tại Bá Linh. Anh chị em Sào Nam mượn nơi đây để tổ chức Mừng Ngày Hội Ngộ vì không có tư gia nào chứa nổi hơn 7, 8 chục người!. Các em Ấu và Thiếu ngày xưa, nay đến với cháu nhỏ trên tay cũng có mà chạy chơi hò hét om sòm cũng có... Anh nắm tay gà mái tôi thật chắc cùng với nét mặt cảm động không cần che dấu! Món quà gửi anh ghi dấu ngày xum họp (ngắn ngủi) là một CD, trong đó sang lại lời giới thiệu Chi Nhánh Đức dùng trong kỳ trại TT 3 cùng các ca khúc anh sáng tác do anh chị em CN trình bày mà anh em Sào Nam cố thực hiện ráp nối cho được. Con đau đã biến mất, nhường lại nổi sung sướng tràn đầy hiện trên mặt anh khi chung quanh anh chị và hai cháu, một trai và một gái, tới tập những chào hỏi cười nói suốt mấy tiếng đồng hồ của phụ huynh và các em đoàn sinh ngày nào! Anh hẹn gặp lại tôi nơi TT 7 với lời nhắc nhở, cố gắng sang dự trại và phụ cùng anh....

Trước ngày lên đường dự trại, tôi nghe tin anh đau trở lại, có phần trầm trọng hơn !!. Bản tin TT 7 sau cùng do BTC gửi cho đã không còn thấy tên anh nơi Ban Báo chí. Khi đến đất trại TT 7, tôi được Trường Hiếu ở Dallas, phụ trách bán "kỹ vật lưu niệm", cho hay rất tiếc Ngựa không thể dự trại được !!.

Vào ngày thứ Tư của trại, Trường Cao Bình cho tôi biết là gia đình Ngựa sẽ đến trại vào lúc trưa, không biết mấy giờ !. Cũng vào lúc này, tôi gặp lại một em Nữ Tráng Mê Linh trước kia ở Lâm Viên, chị của một Kha sinh

216, đơn vị tôi sinh hoạt. Hơn 30 năm gặp nhau cho nên thật hết sức mừng rỡ. Trên đường từ lều ăn ra lều Báo chí, nơi tôi hẹn em Thanh, tên Nữ Tráng, tôi gặp gia đình Ngựa phi đang đi về hướng lều ăn. Sau giây phút thăm hỏi, tôi hẹn anh chị và các cháu nơi bàn Trường Hiếu cũng trong lều ăn. Trở lại bàn đầy kỹ vật của Tr. Hiếu để gặp gia đình Ngựa, anh không khỏe như lần trước ở Bá Linh! Anh đi đứng khó khăn hơn, cũng may chị và các cháu vẫn bình an. Chuyện trò được một lúc thì anh cảm thấy mệt, tôi nói cùng anh là tôi đi tìm Tr. Cao Bình để đưa anh chị và các cháu về nghỉ ngơi. Khi Tr. Cao Bình chở gia đình anh ra về, tôi chỉ nhắc anh cố giữ gìn sức khỏe, vì còn khỏe là sẽ còn hy vọng có lúc gặp nhau. Tôi ... bình thần vẫy tay chào anh và gia đình !!.

Tôi viết những giòng thơ thiển này, chủ yếu là muốn bày tỏ lòng quý mến của gia đình tôi đối với anh, chẳng những vậy mà có lẽ của tất cả phụ huynh và anh chị em LĐ Sào Nam cùng đa số anh chị em trong Chi Nhánh Đức. Ngựa phi Huỳnh đa Thức thật sự xứng đáng danh nghĩa Trường Hướng Đạo. Ở: được kính mến; đi: để lại bao luyến tiếc cho những người chung quanh, do bởi sự hy sinh, làm gương cho và vì các em của chính anh. Đây cũng là quan niệm của riêng tôi về việc Trường Hướng Đạo xứng đáng với danh nghĩa như đã thừa trên.

Để kết thúc tôi xin mượn lời của ( cựu ) Tr. Đỗ Thọ Huân, LĐ Sào Nam ngày trước, khi nhắc đến Ngựa phi : "Không có sự giúp đỡ, dạy dỗ của anh Thức, tụi em không thể có được như ngày hôm nay. Anh ấy không phải chỉ hướng dẫn tụi em bằng "khẩu giáo" mà còn bằng cả "thân giáo", không bao giờ em quên .....!!" ./.

